
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที่ 3 ประจําป 2566 
วันที่  14  มีนาคม  2566  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล  

5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล    

ผูไมมาประชุม 

1. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย)   

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายอุทัย  วงศสุบิน    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

ผูเขารวมประชุม 

1. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลดัเทศบาล 

2. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

3. นายไชยวัฒน  สวัสด ี    ผอ.กองชาง 

4. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

5. นายวิทยา  นุชพุม    รก.ผอ.กองการประปา 

 6.นางบุษกร… 
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6. นางบุษกร  เศียรเขียว    รก.ผอ.กองคลัง 

7. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รก.ผอ.กองการศึกษา 

8. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

9. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  หัวหนาฝายปกครอง 

10. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

11. นายปยะ  พวงพันธ    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

12. นางสาวเอมอร  สุจริต   คร ู

13. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

14. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

15. นางวาสนา  ลอยมา    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

16. นางสาวพรทิพย  บั้งจันอัด   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

17. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

18. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3   
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุม

แลว จํานวน   10  ทาน ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ท่ี 3 

ประจําป ๒๕๖6 วันอังคารท่ี 14 มีนาคม ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    วันนี้ ส.ท.สมปอง งามเสง่ียม ลานะครับ ตอไป ขอใหขาราชการบรรจุใหม  
    นางสาวพรทิพย  บั้งจันอัด รายงานตัวดวยครับ 
นางสาวพรทิพย  บั้งจันอัด เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบริหาร  
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดิฉัน นางสาวพรทิพย  บั้งจันอัด จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร   

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปจจุบันรับราชการในตําแหนง    
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม           
เริ่มปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566 คะ 

 

           นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานประชุม การประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 2566 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ
แลว และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ ซ่ึงไดสงให
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งวันเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทาน
ใดจะขอแกไขถอยคําในรายงานประชุมบางไหมครบั…............................. 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2566  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566  โปรดยกมือข้ึนครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล   
     เห็นชอบ   จํานวน     9       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     1     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม   จํานวน     1     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา    จํานวน     1     คน 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  (ลาปวย)    

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 2566 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 

     รับรอง    จํานวน         9       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง   จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง   จํานวน         1       คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน         1       คน  
  ไมมา (ย่ืนใบลา)   จํานวน         1       คน 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ    

จํานวน  2 รายการ เปนเงิน 460,000 บาท (-ส่ีแสนหกหม่ืนบาทถวน-)         
(กองการศึกษา)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  2 รายการ 
เปนเงิน 460,000 บาท (-สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน-) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติ
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ ในแผนงานการศึกษา        
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา คือ ครุภัณฑการศึกษา รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 460,000 บาท  (-สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน-)  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

     หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให  ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

     เหตุผล 
  ดวยปจจุบัน เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในสังกัด  

ไดแก โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา ซ่ึงโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยามีนักเรียนท่ีอยู
ในความดูแล จํานวนท้ังสิ้น 317 คน และไดกอสรางอาคารโรงอาหาร      
ขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ ง ไวสํ าหรับ ให เด็กนัก เรียนรับประทานอาหาร             
ซ่ึงโรงอาหารดังกลาว ยังขาดครุภัณฑการศึกษา ไดแก โตะ และเกาอ้ี ไวสําหรับ
ใหเด็กนักเรียนรับประทานอาหาร  และเนื่องจากเดิมโรงเรียนอยูเมืองแกลง
วิทยามีโตะสแตนเลส และเกาอ้ีสแตนเลส จํานวน 15 ชุด ไวใชสําหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย ซ่ึงยังขาดโตะ และเกาอ้ีสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
กองการศึกษาจึงมีความจําเปนตองขอจัดซ้ือ ครุภัณฑการศึกษา  จํานวน         
2 รายการ ไดแก โตะสแตนเลส และเกาอ้ีสแตนเลส  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได
ใชโรงอาหารท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนใหมีความเสมอภาคในดานการศึกษาโดยมีครุภัณฑประจําโรงอาหารท่ี
เพียงพอ และเปนไปตามนโยบายของผูบริหารท่ีตองการปรับปรุง พัฒนา และ
จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ดานตาง ๆ ใหเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
        คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ    
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 
2566 จากแผนงานการการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
เปนเงิน 460,000 บาท  (-สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน-) เพ่ือไปตั้งเปนจาย
รายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 2  รายการ รวมเปน เงิน 460,000 บาท             
(สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการศึกษา 
     งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑการศึกษา 

รายการท่ี 1  โตะสแตนเลส เปนเงิน 200,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 180x60x60 

เซนติเมตร  จํานวน 20 ตัวๆละ 10,000 บาท เปนเงิน 200,000  บาท 
(เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ  และจัดซ้ือตามราคา

ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70  ฉบับท่ี 2 ทบทวนครั้งท่ี 1/2566 หนา 280
รายการท่ี 1) 

รายการท่ี 2  เกาอ้ีสแตนเลส เปนเงิน  260,000 บาท 
-เพ่ือจายคาจัดซ้ือเกาอ้ีสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา  180x30x34 

เซนติเมตร  จํานวน 40 ตัวๆละ 6,500 บาท เปนเงิน 260,000 บาท 
(เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ  และจัดซ้ือตามราคา

ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 ทบทวนครั้งท่ี 1/2566  หนา 280 
รายการท่ี 2) 

          รวมโอนเพ่ิม   460,000  บาท 
โอนลด  
1. แผนงานการศึกษา 

     งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

          คาจางเหมา ... 
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คาจางเหมาบริการ  รายการโครงการจางเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา งบประมาณตั้งไว  360,000 บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 180,000 บาท จึงขอโอนลด 180,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการโตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 
180x60x60 เซนติเมตร เปนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน      
บาทถวน) 

2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 

รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสังคมผูสูงอายุ  งบประมาณ  
ตั้ ง ไว  3 5 0 ,0 0 0  บ าท  ป จ จุ บั น ค งเห ลื อ  8 8 ,0 1 5  จึ งขอ โอน ลด        
88,015 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศึกษา งานระดับ กอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  หมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการโตะ     
สแตน เลส  ขน าด ไม น อยกว า  1 8 0 x6 0 x6 0  เซน ติ เมต ร  เป น เงิน         
20,000 บาท และรายการเกาอ้ีสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 180x30x34 
เซนติเมตร เปนเงิน  68,015 บาท 

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

     งบดําเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 

รายการ โครงการจัดทําแผนชุมชน งบประมาณตั้งไว  20,000 บาท  
ปจจุบันคงเหลือ 7,742 บาท จึงขอโอนลด 7,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการเกาอ้ีสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 
180x30x34 เซนติเมตร เปนเงิน  7,000 บาท 

4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 

 
           รายการ ... 
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รายการ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  งบประมาณตั้งไว  
20,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 12,090 บาท จึงขอโอนลด 12,000 บาท 
เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการเกาอ้ีสแตนเลส ขนาด      
ไมนอยกวา  180x30x34 เซนติเมตร เปนเงิน  12,000  บาท 

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ

 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
งบประมาณตั้งไว  100,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 100,000 บาท  

จึงขอโอนลด 50,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการ
เกาอ้ีสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 180x30x34 เซนติเมตร เปนเงิน      
50,000 บาท 

6. แผนงานการศึกษา 
     งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 

รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตั้งไว  120,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 96,430 บาท จึงขอโอนลด 40,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย เรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณ ฑ       
ประเภทครุภัณฑ การศึกษา รายการเก าอ้ีสแตนเลส ขนาดไมน อยกว า  
180x30x34 เซนติเมตร   เปนเงิน  40,000  บาท 

7. แผนงานเคหะชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุกอสราง 

งบประมาณต้ังไว 150,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ  150,000 บาท     
จึงขอโอนลด 82,985 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศึกษา  งานระดับ      
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา 
รายการเกาอ้ี สแตนเลส ขนาดไมนอยกวา  180x30x34 เซนติเมตร เปนเงิน 
82,985 บาท 

รวมโอนลด   460,000  บาท 
 
       จึงเรียนมาเพ่ือ ... 
 
 



- 8 - 
 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายรายการใหม      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม            
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ผมมี

เรื่องจะพูดคุยในระเบียบวาระนี้นิดหนึ่งครับ ในหนาท่ี 4 รายการท่ี 2 เกาอ้ี    
สแตนเลส ผมอยากจะเพ่ิมเติมนิดหนึ่ง คือ คําวาเกาอ้ี เดี๋ยวพอแมพ่ีนองท่ีรับฟงอยู
อาจจะเขาใจวา ทําไมเกาอ้ีตัวละ 6,500 บาท ซ่ึงตรงนี้ผมอยากจะเพ่ิมวาเปน
เกาอ้ีมานั่งยาวสแตนเลส เพราะถาเราฟงคําวาเกาอ้ี เราจะเขาใจวาเกาอ้ีท่ีเรานั่ง 
1 ตัว 1 คน ซ่ึงถา 1 ตัว 1 คน ในราคา 6,500 บาท ผมเกรงวาราคาจะสูงไป 
นิดหนึ่ง แตถาเรามีการชี้แจงเพ่ิมเติมวาเปนเกาอ้ีมานั่งสแตนเลสยาว 1.8 เมตร 
หรือ 180 เซนติเมตร ผมวาประชาชนหรือพอแมพ่ีนองฟงแลวจะเขาใจมากข้ึน
ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ            
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี ตองขอขอบคุณทานสมาชิกเทิดศักดิ์ อัชรีวงศไพศาล ท่ีไดนําเสนอในสิ่งท่ีชัดเจน

ข้ึน ทางคณะผูบริหารจะนําไปปฏิบัติครับ ขอบคุณครับ 
 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม            
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบยีบฯ หรอืไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม          

ในหมวดค าครุภัณฑ  จํ านวน  2 รายการ เป นเงิน 460,000 บาท                 
(-ส่ีแสนหกหม่ืนบาทถวน-)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรอืไม 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
     เห็นชอบ   จํานวน     9       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     2     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา    จํานวน     1     คน 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  (ลาปวย)    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 
เปนเงิน 460,000 บาท (-ส่ีแสนหกหม่ืนบาทถวน-)  

          เห็นชอบ  จํานวน     9   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     2  คน 
ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน  

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตต ิขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) 

และปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) เปนจํานวนเงิน 
1,340,000 บาท (หนึง่ลานสามแสนส่ีหม่ืนบาทถวน) กองชาง 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจาํปงบประมาณ 2566 สมทบ 

เพ่ิมเติม โครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) และ
ปรับป รุ งท างเท าถนน เทศบ าล  2  (ชุ ม ชนแกลงแกล วกล า )            
เปนจํานวนเงิน 1,340,000.- บาท (หนึ่ งลานสามแสนสี่ห ม่ืน      
บาทถวน) กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
               จํานวน ๑ ฉบับ 
  2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5) จํานวน ๑ ฉบับ 
  3. แบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ช22/2564 
      จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ      
เพ่ือขออนุ มัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติจายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการกอสรางและปรับปรุง    
ผิ วจราจร  (Overlay) และปรับป รุ งทางเท าถนน เทศบาล  2  (ชุ มชน             
แกลงแกลวกลา) เปนจํานวนเงิน 1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หม่ืน    
บาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก     
สภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

     (1) ใหกระทําการไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปน
การเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว 

 
        (3) ใหกันเงิน ... 
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     (3 ) ให กัน เงินสะสมสํารองจายเปนค าใชจ ายด านบุคลากร          

ไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสบิของงบประมาณรายจายประจําป
นั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

     (4) เม่ือไดรับอนุ มัติให ใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 

  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

  2 . ตามหนั งสือ อําเภอแกลง ท่ี  รย 0023 .8/243 ลงวัน ท่ี           
24 มกราคม 2566 เรื่องขอหารือการโอนงบประมาณสมทบกรณีคาใชจาย
โครงการลักษณะคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขยายเวลาการเบิกจายเงิน (กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน) มาดําเนินการ            
ในปงบประมาณ 2566 แตงบประมาณไมเพียงพอ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  ขออนุญาตประธานสภานะครับ ขอ 2 ตามท่ีเจาหนาท่ีไดแจกเอกสารเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตร ี ในหนังสือหารือไปท่ีทานผูวาราชการจังหวัด และทานนายอําเภอไดสงตอบ

กลับมาแลวนะครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาตครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  ขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตร ี     เหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2564 โครงการกอสรางและปรับปรุง        
เสริมผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเทา ถนนเทศบาล 2 (ชุมชน      
แกลงแกลวกลา) งบประมาณตั้งไว 5,009,000 บาท (หาลานเกาพัน      
บาทถวน) โดยไดดําเนินการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ     
ขยาย เวล าเบิ กจ าย เงิน  (ก รณี ยั ง มิ ได ก อหนี้ ผู ก พั น ) ม าดํ า เนิ นการ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไดดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-Bidding) จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 มีผูสนใจขอซ้ือเอกสารประกวดราคา  
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 13 ราย แตไมมีผูยื่น
ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส    
ครั้งท่ี 2 มีผูสนใจขอซ้ือเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 11 ราย แตไมมีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ครั้งท่ี 3 ดําเนินการจาง  โดยวิธี
คัดเลือก โดยคณะกรรมการจัดจาง ไดมีหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก         
ท่ี รย 52104/ว 104 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2566 ใหผูประกอบการเขายื่น
ขอเสนอและเสนอราคา ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2566 ตั้งแตเวลา 08.30 น. 
ถึง เวลา 16.30 น. จํานวน 6 ราย ดังนี้ 

        1.หางหุนสวนจํากัด ... 
 
 



- 12 - 
 

 
     1. หางหุนสวนจํากัด เมืองแกลงการโยธา 
        2. หางหุนสวนจํากัด แกลงคอนกรีต(1999) 
       3. หางหุนสวนจํากัด ที.ที.บ.ีคอนสตรัคชั่น 
     4. หางหุนสวนจํากัด จีรนารถกอสราง 
     5. บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จํากัด 
     6. หางหุนสวนจํากัด ธนวิชญซีวิลคอน 

  ปรากฏวา ไมมีผูยื่นขอเสนอราคา จึงทําใหไมสามารถดําเนินการ
โครงการดังกลาวฯ ได 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบ
เพ่ิมเติมโครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุง   
ทางเท าถนน เทศบาล  2  (ชุ มชนแกลงแกล วกล า ) เป น จํ าน วน เงิน   
1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หม่ืนบาทถวน) เนื่องจากราคาวัสดุ
กอสรางปรับราคาสูงข้ึน โดยโครงการดังกลาวฯ เปนโครงการท่ีปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ินประจําป  2564 แลว จึ งไมตองมีการปรับเพ่ิมใน
แผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2566 

  ป จจุบั น เทศบาลตํ าบล เมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ  วัน ท่ี           
30 กันยายน 2565 คงเหลือ ท่ีสามารถนํามาใช ได  เปนจํานวนเงิน 
214,194,564.80 บาท (สองรอยสิบสี่ลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันหารอย 
หกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค-) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
ประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน  1,179,453.17 (หนึ่งลานหนึ่งแสน     
เจ็ดหม่ืนเกาพันสี่รอยหาสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค) และไดกันเงินสะสม  
สํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรเรียบรอยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
สมทบเพ่ิมเติมโครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) และ
ปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) เปนจํานวนเงิน 
1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หม่ืนบาทถวน) ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 
 
        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 จากเหตุผลท่ี

ขอโอนงบประมาณสมทบเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ ผมไดอานตัวรายงานวา
เหตุผลในการขอเพ่ิมเงิน คือ มีการประกาศจัดซ้ือจัดจางและมีบริษัทมาซ้ือซอง
อยางเดียว แตไมยื่นเสนอราคา ซ่ึงไดอานดูแลวจํานวนจะเยอะพอประมาณ บริษัท
ท่ีสนใจท่ีมาซ้ือซอง ซ่ึงถาเพ่ือนสมาชิกไดเห็นนะครับ ในหนาท่ี 2 คือ การประกาศ
ครั้งท่ี 1 มีผูสนใจขอซ้ือเอกสารประกวดราคาท้ังหมด 13 ราย ครั้งท่ี 1 อีก      
11 ราย ตรงนี้ผมเขาใจนะครับ ในเรื่องของผูมาซ้ือ คือ ซ้ือเอกสารแตไมยื่นเสนอ
ราคา ทีนี้เพ่ือนสมาชิกอยากจะทราบวา เพราะเหตุใดท่ีทางผูรับเหมาไมเสนอราคา 
จึงตองทําใหคณะผูบริหารตองโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเขามา อันนี้สวนท่ี 1      
นะครับ ในสวนท่ี 2 ผมไดดูของแบบแปลนการกอสราง ถาเพ่ือนสมาชิกจะดูไป
พรอม ๆ กัน คือ ในแบบแปลนแผนท่ี 4 ซ่ึงเราจะเห็นวามีการปรับปรุงของถนน
ดวย มีการ (Overlay) และการปรับปรุงคันหินเสริมข้ึนมา มีกระเบื้องทางเทา
สําหรับผูพิการดวย ทีนี้ผมขอเสนอแนะในเรื่องแนวของหนาอาคารของผูอยูอาศัย 
คือ เรานาจะมีกระเบื้องท่ีมีสี ซ่ึงใหเปนแนวเขตของทางเทานะครับ เหตุผล คือ 
เรามีกระเบื้องทางเทาสําหรับผูพิการแลว เม่ือการกอสรางเสร็จแลว เราตองกัน
แนวเขตทางเทาเพ่ือใหผูพิการสามารถสัญจรเดินทางไปมาไดบนทางเทา คือ ก็ถือ
โอกาสในการปรับปรุงแลว ในการท่ีจะระบุแนวเขตการ เชน การตั้งรานคาบริเวณ
หนาบานของเขาไมใหล้ําออกมาบนฟุตบาท ซ่ึงเราอาจจะใชกระเบื้องท่ีเปนสีใน
การเปนแนวเขตเพ่ือใหทางเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายได ก็ไดประโยชนท้ังสอง
อยางเลยนะครับ อยางนอยคือใหผูพิการไดเดินทางสะดวก และอยางท่ีสองเพ่ือให
บานเมืองสวยงามมากข้ึน ผมมีสองประเด็นนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตร ี ท่ีทานสมาชิกไดลุกข้ึนมาในการเสนอแนะและสอบถามในเรื่องของการท่ีเทศบาล

ไดยื่นประมูลทางอิเล็กทรอนิกส ในเรื่องของการท่ีผูประมูลซ้ือ 2 ครั้ง ถึงยี่สิบกวา
ราย อันนี้ก็ไมมีผูยื่นเลย เปนเหตุผลหนึ่งท่ีผูประกอบการคงจะไปเล็งเห็นในเรื่อง
ของการท่ีวาโครงการนี้จะทําไดหรือไมได หรือทําแลวจะมีผลในเรื่องกําไรหรือ
ขาดทุนอันนั้นก็เปนสวนของบริษัทตาง ๆ และครั้งท่ี 3 เปนการท่ีเราไดเชิญชวน
ผูประกอบการในพ้ืนท่ีท้ังหมด 6 ราย ไดเขามาพูดคุยเจรจาเพ่ือท่ีจะใหเขาเขามา
ทํางานในโครงการนี้ ก็ไมมีผูท่ีจะสนใจในการเขามาทํา อันนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง   
แตในเรื่องท่ีสมาชิกไดเสนอแนะในเรื่องของการดําเนินงานตอไปเม่ือผานสภาเปน
ท่ีเรียบรอยแลว ในเรื่องของสีหรือในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ อันนี้ถาสมาชิกทานใดจะ
มีขอเสนอแนะก็มาพบทางผูบริหารหรือวาทางชางวิศวกรไดนะครับ เพ่ือจะไดให 
 
          สมบูรณแบบ ... 
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สมบูรณแบบในเรื่องของสี ยกตัวอยาง ในเรื่องของการสโลบของผูพิการ และ     
ในเรื่องจมูกทอ ท่ีเรามีปญหาอยูหลายแหง ผมไดเคยคุยกับนายชางวิศวกร
เหมือนกัน ในเรื่องของจมูกทอ เพราะผมไปเห็นมาท่ีของกรมทางไดทําแถว   
ตลาดเนินสูง เพราะจมูกทอเขาจะไมมี เขาจะไปตัดแฉลบตรงถนน อันนั้นจะทําให
ฟุตบาทนั้นมีความแข็งแรงในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องท่ีจะตองมีรูปแบบพิเศษ 
ก็จะนําไปพิจารณาและศึกษากับทางชางวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนิดหนอยได
หรือไม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ 
นายแกวกาว  ถนอมวงศ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  สําหรับญัตตินี้เปนเรื่องของการโอนงบประมาณไปสมทบซ่ึงใชเงินสะสม หาก       

ท านป ระธานและท านสมาชิ ก ได ดู ใน เรื่ อ งของหนั งสื อจั งห วัด ระยอง                 
ท่ี รย 0023.4/877 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2566 ซ่ึงเปนหนังสือท่ีเทศบาลได
ทําการหารือจังหวัดไป หนังสือฉบับนี้ชี้แจงวาเทศบาลตําบลเมืองแกลงสามารถ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 ท่ีไมไดใชและเหลือจายมา
ตั้งสมทบเพ่ิมเติมโครงการกอสรางประจําปงบประมาณ 2564 ... หากในกรณีท่ี
เงินจากการโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 ไมเพียงพอก็สามารถใชเงิน
สะสม แตปรากฏวาญัตติฉบับดังกลาวนี้ท้ังสองฉบับก็ใชเงินสะสมเลย ซ่ึงไมแนใจ
วาจะมีการโอนงบประมาณรายจาย 2566 ในสวนของเงินเหลือจาย ซ่ึงปจจุบัน
งบประมาณ 2566 ยังอยูในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงเดือนมีนาคมยังเหลืออยู 2 ไตรมาส 
ท่ีงบประมาณยังจะสามารถเดินไปไดตอ และยังสามารถท่ีจะโอนงบประมาณ
รายจายท่ีเหลือจายไดอีก ซ่ึงจะสอบถามทานประธานไปยังคณะผูบริหารวา    
เหตุใดถึงใชเงินสะสมเขามาเสนอเปนญัตติฉบับนี้เลย ไมใชในเรื่องของการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 มาสมทบโครงการดังกลาวนี้
แทนตามหนังสือฉบับดังกลาวไดตอบขอหารือมาครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีหนังสือหารือท่ีทางทานผูวาราชการจังหวัดระยอง ท่ีเทศบาลไดทําหนังสือ

หารือไป ท่ีผมไดอานแลวใชไดท้ัง 2 ทาง ไมวาจะเปนเงินสมทบหรือวาเปนเงิน
สะสม เม่ือใชไดสองทางแลว คือ ในเรื่องของโครงการนี้ใชเวลามาพอสมควรแลว 
สองถึงสามปในการท่ีคณะผูบริหารท่ีจะไดดําเนินการมาเพ่ือใหบานเมืองมีความ
เรียบรอยสวยงามและในเรื่องของการท่ีดูแลฟุตบาทเพ่ือใหเปนระเบียบเรียบรอย
ในการจัดการบริหารในเรื่องของฟุตบาท ฉะนั้น ในเรื่องของท่ีสมาชิกไดสอบถาม
วาทําไมจะตองรีบรอน คือ ในเรื่องของโครงการตาง ๆ ในเรื่องท่ีจะตองมารอเงิน
เหลือจายของป 2566 ก็เขาใจ แตวายังมีโครงการอีกมากท่ีทางคณะผูบริหารท่ี 
 
 
        จะตอง ... 
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จะตองใชเงินในสวนนี้ไมวาจะเปนในเรื่องของประปา ในเรื่องของปรับปรุง       
ภูมิทัศนท่ีสนามกีฬาท่ีทางกรมโยธาธิการไดมาทําพนังก้ันน้ําและในเรื่องของการ
แกปญหาน้ําทวมตาง ๆ ทางคณะผูบริหารจึงเห็นสมควรวา เม่ือมีเงินสะสมอยู
เปนจํานวนท่ีมากพอสมควรท่ีจะสามารถนํามาใชได ก็เลยนํามาใชเพ่ือใหการ
บริหารจัดการในเรื่องของเมืองของฟุตบาทและในเรื่องของการจราจร ในเรื่อง
ของความเปนระเบียบของหนาบาน เพ่ือใหเปนหนาบานท่ีนามอง เพ่ือให
ประชาชนท่ีมาจับจายใชสอยหรือมาเยี่ยมเยียนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง ไดเห็นความเปนระเบียบเรียบรอยของฟุตบาทและของเมือง เพ่ือใหมี
ความสวยงามมากข้ึนนะครับ ก็เลยไดจัดการในเรื่องขอใชเงินสะสมอันนี้   
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ 
นายแกวกาว  ถนอมวงศ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณสําหรับคําตอบของทานนายกฯ ครับ ซ่ึงท่ีผมสอบถามทานนายกฯ คือ 

ดวยความเปนหวงครับ เพราะวาหนังสือฉบับนี้ เขียนไวชัดครับวา ถาหาก
งบประมาณหลังโอนงบประมาณยังไมเพียงพอ มีประโยคนี้ครับ ถาเกิดตีความใน
เรื่องของหนังสือและขอกฎหมายใหดี ตองระมัดระวังครับ ดวยความเปนหวง
ทานนายกฯ ผมถึงสอบถามเรื่องนี้ เพราะวาท่ีผานมาอะไรท่ีเปนประโยชนกับ
เทศบาลผมก็ไมขัดของ แตเรื่องนี้เปนเรื่องของขอหารือและก็มีประโยคบางชวง
บางตอนท่ีคอนขางจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ ฉะนั้นทานนายกฯ ถาม่ันใจวา
สามารถทําไดและหนังสือฉบับนี้ไดอานอยางรอบคอบแลว ก็เชื่อวาทานนายกฯ 
พิจารณามาดีแลวครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตร ี ขอบคุณครับ ในความหวังดีของทางทานสมาชิกท่ีไดเปนหวงในเรื่องของท่ีมี

หนังสือตอบหารือมาในครั้งนี้ ทางคณะผูบริหารจะไดนําไปศึกษาดูเพ่ิมเติมอีกที
ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสริมอีกหนอยนะครับ ในเรื่องทําไมถึงเราไมใชเงินงบประมาณของ     

ป 2566 ในการโอนสมทบเขาไปนะครับ เพราะวาโครงการนี้ไดมีการกันเงินมา
รอบหนึ่ง และในปนี้เราไดขยายเวลาการเบิกจายเงิน ซ่ึงเง่ือนไขเวลาไดกําหนดไว
อยูแคไมเกินงบประมาณของปนี้นะครับ ซ่ึงถาเกิดเราไปรอในไตรมาสสามหรือสี่ 
ก็จะไมทันการณในการโอนงบประมาณและในการหาผูรับเหมา ซ่ึงถาเกิดเราไม
ทันจะทําใหโครงการตกไปเลยก็ไมสามารถท่ีจะทําได ขอเพ่ิมเติมแคนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

         นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 11  ทาน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมตท่ีิประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติจายเงินสะสม ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจร 

(Overlay) และปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลวกลา)       
เปนจํานวนเงิน 1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนส่ีหม่ืนบาทถวน)       
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
     เห็นชอบ   จํานวน     9       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      2      คะแนนเสียง 

  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     -      คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา    จํานวน     1     คน 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  (ลาปวย)    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
สมทบเพ่ิมเติมโครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) และ
ปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) เปนจํานวนเงิน   
1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนส่ีหม่ืนบาทถวน)  

          เห็นชอบ  จํานวน     9   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     2 คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน 
ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน  

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตตขิออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทา ถนนเทศบาล 3            

(ชุมชนแกลงแกลวกลา) งบประมาณ 742,000 บาท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืน  
สองพันบาทถวน) กองชาง  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบ 

เพ่ิม เติม  โครงการปรับปรุงทางเท าถนนเทศบาล 3 (ชุมชน           
แกลงแกลวกลา) งบประมาณ 742,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืน   
สองพันบาทถวน) กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
               จํานวน ๑ ฉบับ 
  2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5) จํานวน ๑ ฉบับ 
  3. แบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ช24/2564 
      จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ 
เพ่ือขออนุ มัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติจายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทา       
ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) งบประมาณ 742,000 บาท       
(เจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก     
สภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

     (1) ใหกระทําการไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับ การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปน
การเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว 

     (3 ) ให กัน เงินสะสมสํารองจายเปนค าใชจ ายด านบุคลากร           
ไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป
นั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 
        (4) เม่ือไดรับ ... 
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     (4) เม่ือไดรับอนุ มั ติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 

  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

  2 . ตามหนั งสือ อําเภอแกลง ท่ี  รย 0023 .8 /243 ลงวัน ท่ี          
24 มกราคม 2566 เรื่องขอหารือการโอนงบประมาณสมทบกรณีคาใชจาย
โครงการลักษณะคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขยายเวลาการเบิกจายเงิน (กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน) มาดําเนินการ            
ในปงบประมาณ 2566 แตงบประมาณไมเพียงพอ 

     เหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 
3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) งบประมาณตั้งไว 3,223,000 บาท (สามลาน 
สองแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) ไดดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-Bidding) จํานวน 2 ครัง้ ครั้งท่ี 1 มีผูสนใจขอซ้ือเอกสารประกวดราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 8 ราย ไมมีผูยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย ครั้งท่ี 2 มีผูสนใจขอซ้ือ
เอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 12 ราย มีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิ เล็กทรอนิกส  จํานวน 2 ราย ผู เสนอราคาต่ํ าสุด สู งกวาวงเงิน
งบประมาณซ่ึงไดตอรองราคา ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  (e-GP) ปรากฏวาไม ไดยื่นขอเสนอ จึงทําให ไมสามารถ
ดําเนินการโครงการได  ครั้ง ท่ี  3  ดําเนินการจางโดยวิธี คัดเลือก โดย
คณะกรรมการจัดจาง ไดมีหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก ท่ี รย 52104/     
ว 104 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2566 ใหผูประกอบการเขายื่นขอเสนอและ 
เสนอราคา ในวัน ท่ี  2 กุมภาพันธ 2566 ตั้ งแต เวลา 08.30 น. ถึง         
เวลา 16.30 น. จํานวน  6 ราย ดังนี้ 

     1. หางหุนสวนจํากัด เมืองแกลงการโยธา 
        2. หางหุนสวนจํากัด แกลงคอนกรีต(1999) 
       3. หางหุนสวนจํากัด ที.ที.บี.คอนสตรัคชั่น 
     4. หางหุนสวนจํากัด จีรนารถกอสราง 
     5. บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จํากัด 
     6. หางหุนสวนจํากัด ธนวิชญซีวิลคอน 

  ปรากฏวา ไมมีผูยื่นขอเสนอราคา จึงทําใหไมสามารถดําเนินการ
โครงการดังกลาวฯ ได ประกอบกับราคาคาวัสดุกอสรางปรับราคาสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหราคากลางงานคากอสรางที่ตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอตอ
การดําเนินการกอสรางในปจจุบัน 

        คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบ
เพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
งบประมาณ 742,000 บาท(เจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) เนื่องจากราคา
วัสดุกอสรางปรับราคาสูงข้ึน โดยโครงการดังกลาวฯ เปนโครงการท่ีปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2564 แลว จึงไมตองมีการปรับเพ่ิมใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํป 2566 

  ป จจุบั น เทศบาล ตําบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ  วัน ท่ี           
30 กันยายน 2565 คงเหลือ ท่ีสามารถนํ ามาใช ได  เปนจํ านวนเงิน 
214,194,564.80 บาท (สองรอยสิบสี่ลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันหารอย 
หกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค-) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
ประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน  1,179,453.17 (หนึ่งลานหนึ่งแสน      
เจ็ดหม่ืนเกาพันสี่รอยหาสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค) และไดกันเงินสะสมสํารอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรเรียบรอยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
สมท บ เพ่ิ ม เติ ม โครงการป รับป รุ งท างเท าถนน เทศบาล  3  (ชุ มชน                
แกลงแกลวกลา) งบประมาณ 742,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันบาท
ถวน) ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชกิสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 11  ทาน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติจายเงินสะสม ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบ ป ระม าณ  2 5 6 6  สมท บ เพ่ิ ม เติ ม โค รงก ารป รับ ป รุ งท างเท า              

ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) งบประมาณ 742,000 บาท 
(เจ็ดแสนส่ีหม่ืนสองพันบาทถวน)  ตามท่ีนายกเทศมนตรเีสนอหรือไม 

 
           - มีสมาชิก ... 
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 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   

     เห็นชอบ   จํานวน     9       คะแนนเสียง 
      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  

  2. นายถนอม  ยนิดี 
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      2      คะแนนเสียง 

  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชกิสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     -      คน 
- มีสมาชกิสภาเทศบาล  ไมมา    จํานวน     1     คน 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  (ลาปวย)    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลง   
แกลวกลา) งบประมาณ 742,000 บาท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนสองพันบาทถวน) 

          เห็นชอบ  จํานวน     9   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     2 คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน 
ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตตขิออนุมัตจิายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทาถนนสุนทรโวหาร     

(ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณ 516,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืน     
หกพันบาทถวน) กองชาง   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบเพ่ิมเติม 

โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
งบประมาณ 516,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน)       
กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
       สิ่งท่ีสงมาดวย ... 
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สิ่งท่ีสงมาดวย    1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
               จํานวน ๑ ฉบับ 
  2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5) จํานวน ๑ ฉบับ 
  3. แบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ช20/2564 
      จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภา-เทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติจายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทา      
ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณ 516 ,000 บาท       
(หาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) กองชางโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการับเงิน การเบิกจายเงิน   

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

     (1) ใหกระทําการไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับ การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปน
การเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว 

     (3 ) ให กัน เงินสะสมสํารองจายเปนค าใชจ ายด านบุคลากร          
ไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป
นั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

     (4) เม่ือไดรับอนุ มัติให ใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 

  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

  2 .ตามหนั งสื อ อํ าเภอแกลง ท่ี  รย  0023 .8 /243  ลงวัน ท่ี           
24 มกราคม 2566 เรื่องขอหารือการโอนงบประมาณสมทบกรณีคาใชจาย
โครงการลักษณะคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขยายเวลาการเบิกจายเงิน (กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน) มาดําเนินการ           
ในปงบประมาณ 2566 แตงบประมาณไมเพียงพอ 

                ตามท่ี ... 
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     เหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ ายป ระจํ าป งบ ป ระมาณ  2 5 6 4  โค รงการป รับ ป รุ งท างเท า              
ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณตั้งไว 2,546,000 บาท 
(สองลานหาแสนสี่ห ม่ืนหกพันบาทถวน) โดยไดดําเนินการกันเงินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขยายเวลาเบิกจายเงิน (กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน) มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแตชวงปงบประมาณ 
๒๕๖๔ ยังไมสามารถดําเนินการ เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
บริเวณถนนสุนทรโวหารสายดังกลาว ซ่ึงปจจุบันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
เปนเคเบิลใตดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ไดดําเนินการกอสรางเสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว ประกอบกับปจจุบันราคาคาวัสดุกอสรางปรับราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
สงผลใหราคากลางงานคากอสรางที ่ตั ้งงบประมาณไวไมเพียงพอตอการ
ดําเนินการกอสรางในปจจุบัน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน จึงมีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 สมทบ
เพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทาถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
งบประมาณ 516,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) เนื่องจาก
ราคาวัสดุกอสรางปรับราคาสูงข้ึน โดยโครงการดังกลาวฯ เปนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2564 แลว จึงไมตองมีการปรับเพ่ิม
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํป 2566 

  ป จจุบั น เทศบาล ตําบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ  วัน ท่ี           
30 กันยายน 2565 คงเหลือ ท่ีสามารถนํามาใช ได  เปนจํานวนเงิน 
214,194,564.80 บาท (สองรอยสิบสี่ลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันหารอย  
หกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค-) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
ประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน  1,179,453.17 (หนึ่งลานหนึ่งแสน      
เจ็ดหม่ืนเกาพันสี่รอยหาสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค) และไดกันเงินสะสมสํารอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรเรียบรอยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรบัปรุงทางเทาถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
งบประมาณ 516,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 
         นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชกิสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 11  ทาน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตจิายเงินสะสม ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  2566  สมทบ เพ่ิ ม เติ ม โค รงการปรับปรุ งทางเท า                 

ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณ 516,000 บาท        
(หาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน)  ตามท่ีนายกเทศมนตรเีสนอหรือไม 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
     เห็นชอบ   จํานวน     9       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยนิดี 

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      2      คะแนนเสียง 

  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     -      คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา    จํานวน     1     คน 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  (ลาปวย)    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
สมทบเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงทางเทาถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทร
โวหาร) งบประมาณ 516,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 

          เห็นชอบ  จํานวน     9   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     2 คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน 
ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน  

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  อ่ืน ๆ     
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นอะไรไหมครับ   
 ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 จะขอกลาว

ขอบคุณคณะผูบริหาร คือ ตอนนี้เทศบาลตําบลเมืองแกลงของเราไดมีการจาย
คาน้ําประปาทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางมือถือผานแอพพลิเคชั่นไลน ก็ตองบอก
วาเปนนโยบายของคณะผูบริหารท่ีสําเร็จลุลวงมาไดนะครับ ก็เปนท่ีตื่นเตนของ
ประชาชนในเขตท่ีวาหนึ่งไมตองโดนตัดน้ํา สองการจายคาน้ําเร็ว ผมก็เพ่ิงมา
ลองเม่ือสักครูกอนท่ีจะประชุมสภานะครับ ลงงาย ในสวนนี้ผมอยากเสนอทาน
ผูบริหารวาทํายังไงถึงจะใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเราไดรับรูในสวนของการชําระ
คาประปาทางไลนไดมากท่ีสุดนะครับ อยากเสนอในสวนของกลุมโรงงานท่ีไม
คอยไดเลนเฟสมากสักเทาไหร อยากใหทางทานผูบริหารประชาสัมพันธในสวน
ของโรงงาน และ สถานประกอบการดวยท่ีเปนผูใชน้ํา จะไดประหยัดในสวนของ
เวลาในการเดินทางมาหาเรา และประหยัดในสวนของการโดนตัดมิเตอรน้ําดวย 
อันนี้ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตร ี ขอบคุณครับ ท่ีทานสมาชิก สายัณห  รุงเรือง พูดถึงในเรื่องท่ีไดมีการจาย       

คาน้ําประปาผานทางมือถือได ใชเวลาเกือบสองป ประมาณยี่สิบเดือนกวาท่ีจะ
สําเร็จนะครับ ทางคณะผูบริหารจะพยายามประชาสัมพันธใหมากท่ีสุด 
แมกระท่ังใน FM 104 เราก็มีการประชาสัมพันธ ทางทานสมาชิกไดกลาว
ขอบคุณมา ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทางคณะผูบริหารไดตั้งเปาไววาปแรกจะใหผูใชน้ํา
ไดจายทางมือถือประมาณ 30% สามสิบเปอรเซ็นตก็ประมาณสองพันกวา 
เพราะผูใชน้ําในเขตเทศบาลท้ังหมดเจ็ดพันกวาราย ก็จะพยายามเพ่ือใหคนท่ี
ทํางานออฟฟศหรือวาท่ีไมคอยไดอยูในพ้ืนท่ีหรือวาทํางานโรงงานนะครับ ใหมี
ความสะดวกไมตองมาในชวงของเวลาพักเท่ียงหรือเวลาใกลจะเลิกงาน ก็จะ
พยายามประชาสัมพันธใหมากท่ีสุด ใหได 30% ในปแรกนะครับ ไมทราบวา
ทางสมาชิกจะมีอะไรอีกหรือไม แตในสวนของคณะผูบริหารจะขอพูดถึงในเรื่อง
ของการกอสราง คือ ตอนนี้จะมีการทําถนนอยูตรงทางเขาอําเภอแกลง 
ตรงหนาคริสจักร ก็เปนถนนแบงเขตระหวางเทศบาลกับ อบต.ทางเกวียน    
จากถนนทางเขาอําเภอมาบใหญและไปอีกเสนหนึ่ง โดยไมไดผานอําเภอ      
เปนงบประมาณของทาง อบจ. ฝากอีกเรื่องหนึ่ง คือ ในเรื่องท่ียังมีการกอสราง
อยูตรงถนนพลงชางเผือกท่ีไปทะเลนอย มีการกอสรางพรอมกับวางทอระบาย
น้ํา ในเรื่องการสัญจรไปมาก็ตองระวังเพราะมีเครื่องจักรสวนหนึ่ง อันนี้ใชงบ 
 
        ของทางหลวง ...  
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